

“Vượt nắng, thắng mưa” trên công trường

Mặc dù thời tiết mưa, nắng thất thường song tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, đội ngũ kỹ sư, công nhân vẫn miệt mài bám công trường không kể ngày hay đêm với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công, gấp rút hoàn thành từng hạng mục theo đúng kế hoạch đề ra.



Trên công trường thi công cầu sông Hồng.

Chiều ngày 14/6, nắng nóng gay gắt diện rộng trên địa bàn tỉnh, nền nhiệt thậm chí có nơi đạt mức xấp xỉ 40°C. Mặc dù trời nắng như đổ lửa nhưng trên công trường tuyến đường công trường tuyến đường Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long cho biết: Dự án đang bước vào giai đoạn nước rút; trong đó đã hoàn thành kết cấu chính của cầu Kiến Giang và cầu Ngang; phần nền đường cấp phối đá dăm đạt khoảng 7/8,3km. Thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai thăm bề tổng nhựa đồng loạt trên các diện tích đã có mặt bằng. Chia sẻ về những khó khăn, vất vả và khi thi công trong thời tiết nắng nóng, kỹ sư Vũ Đình Hòa, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long cho biết: Thời tiết khắc nghiệt, tuy nhiên để bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch, chúng tôi không thể trì hoãn. Thay vào đó, trên công trường đã có nhiều giải pháp hỗ trợ và bảo đảm sức khỏe cho công nhân như: Công tác tổ chức thi công được đẩy lên sớm hơn vào buổi sáng và muộn hơn

vào buổi chiều, cung cấp đầy đủ nước uống, thiết bị bảo hộ, chống nắng. Tại khu nhà ở công nhân đã trang bị quạt hơi nước, điều hòa để sau ca làm việc ban ngày vất vả, công nhân sẽ có giấc ngủ ngon, bảo đảm sức khỏe cho ngày làm việc tiếp theo. Dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè phố Trần Hưng Đạo (đoạn từ đường Kỳ Đồng đến phố Lý Thường Kiệt) và đường Kỳ Đồng (đoạn từ đường Quang Trung đến phố Trần Hưng Đạo), thành phố Thái Bình được triển khai từ đầu năm 2024. Hiện nay, nhà thầu đang triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến các hạng mục như: thi công hệ thống rãnh dọc thoát nước, vỉa hè, cống ngang đường, bổ sung hệ thống đèn chiếu sáng, cây xanh... Khối lượng công việc đạt khoảng trên 80%. Kỹ sư Nguyễn Kim Tuyến, chỉ huy trưởng công trình cho biết: Mặc dù thời tiết gần đây rất khắc nghiệt, mưa lớn, nắng nóng gay gắt, thất thường khiến công việc của anh em công nhân thêm vất vả. Tuy nhiên, xác định được tầm quan trọng của công trình nên chúng tôi động viên anh em công nhân, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày

30/6, vượt tiến độ 1 tháng để chào mừng kỷ niệm 70 năm giải phóng thị xã, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố Thái Bình. 9 giờ ngày 14/6, khi có mặt trên công trường thi công cầu sông Hồng, trời nắng chang chang, nhiệt độ trên mặt cầu vượt ngưỡng 40°C, những công nhân như chú Vịt Mơ (quê Điện Biên) và Nguyễn Thị Nhung (quê Nghệ An) phải bịt kín để đội mũ chống nắng của nắng nóng. Chị M chia sẻ: Đợt nắng nóng này thật sự khắc nghiệt, mồ hôi ra nhiều, rất mất sức. Thi công dưới trời nắng như vậy vất vả vô cùng, nắng từ trên đầu đội xuống nhưng không gây gắt bằng sức nóng từ các khối bê tông trên mặt cầu hắt lên. Chúng tôi phải thay phiên nhau làm việc, nghỉ ngơi và uống bổ sung nước. Nhiều người còn bị say nắng, không thể làm tiếp được, phải đưa vào lán nghỉ ngơi. Kỹ sư Phạm Văn Quỳnh, chỉ huy công trình cầu sông Hồng (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Phương Anh) cho biết: Để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết và bảo đảm sức khỏe cho anh em công nhân, nhà thầu đã chủ động sắp xếp lại thời gian các ca, kịp thời đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu của người dân.

NGUYỄN THỜI

Hiện nay, huyện Hưng Hà có 3 tuyến đề với tổng chiều dài 40,1km cùng 9 cống dưới đất và nhiều hệ thống kê mố, kê lát mái hộ bờ. Bước vào mùa mưa bão năm 2024, huyện đã triển khai nhiều giải pháp và đẩy mạnh thực hiện phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả, không để bị động trước thiên tai.

Là địa phương có 1,7km đề chạy qua, xã Minh Tân đã chủ động xây dựng đề án phòng, chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu nạn phù hợp với thực tế địa phương. Ông Nguyễn Thế Mẫn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đến thời điểm này, UBND xã đã chuẩn bị 1.000 cây tre, 100 cây bạch đàn, 3.000 bao tải, 2 máy phát điện, 5 xe ô tô các loại... Phân công 2 tuyến lực lượng hộ đề gồm: tuyến 1 phụ trách thôn Thanh Nga và Phú Lạc; tuyến 2 phụ trách thôn Phụng Công, Kiều Trai, Quang Trung và Tân Thái; huy động lực lượng canh coi 24 người, lực lượng xung kích 100 người, lực lượng cứu hộ cứu nạn 50 người, lực lượng cứu trợ tin liên lạc 2 người. Đồng thời, chỉ đạo HTX DVNN xã chủ động khai thông các vật cản trên sông, mương máng bảo đảm hệ thống tiêu thoát trong mùa mưa bão đạt hiệu quả cao nhất; tổ chức phát quang cây cối trên tuyến đề; lên kế hoạch giao cho các thôn giải phóng vật cản trên các tuyến phục vụ tiêu úng nội đồng.

Tại xã Đông Đô, ông Vũ Xuân Quân, Chủ tịch UBND xã cho biết: Với phương châm “Chủ động, đầy đủ, kịp thời, không chủ quan lơ là mất cảnh giác”, xã đã căn cứ tình hình thực tế của địa phương lập kế hoạch PCTT chi tiết cho từng vùng sản xuất, từng khu vực; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách. Trong đó, tiểu ban chỉ huy tiền phương và tiểu ban chỉ huy hậu phương gồm 28 thành viên thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền và ứng phó khi có bão xảy ra. Chỉ đạo các thôn thành lập tiểu ban PCTT cơ sở từ 8 - 10 người tổ chức lực lượng nạo vét, khơi thông các cống rãnh tiêu nước trong khu dân cư, các tuyến mương tiêu. Đến thời điểm này, địa phương đã chuẩn bị vật tư dự phòng bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng và tập kết sẵn

HƯNG HÀ Sẵn sàng phương án phòng, chống thiên tai

ở những vị trí cần thiết và những điểm có nguy cơ xảy ra sự cố. Ngoài ra, chúng tôi đang đôn đốc bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân để bảo đảm năng suất, chất lượng tránh bị ảnh hưởng do mưa, bão gây ra; chuẩn bị đầy đủ máy móc, vật tư, phương tiện, sẵn sàng bơm chống úng khi có mưa lớn xảy ra.

Cùng với các xã, thị trấn, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Hưng Hà cũng xây dựng phương án tưới, tiêu cho 3 vùng úng trọng điểm của huyện gồm: Minh Tân, Tinh Xuyên; Lão Khê, Đào Thành; Việt Yên, Trại Chay. Đồng thời, tổ chức bảo dưỡng hệ thống máy đóng mở cống đập, các trạm bơm tưới, tiêu. Từ đầu năm 2024 đến nay, Xí nghiệp đã hoàn thành nạo vét các tuyến kênh như: Mỹ Lương, Cầu Lê, Phú Lạc, Tân Việt, Bút Mực... Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Xí nghiệp đang quản lý 11 trạm bơm, trong đó có 3 trạm bơm tiêu úng lớn (Minh Tân, Hà Thanh, Tinh Xuyên); quản lý 219km hệ thống sông trục, trong đó sông trục chính 34km, sông trục cấp 1 là 62km, sông trục cấp 2 là 123km. Để chủ động tiêu úng kịp thời, Xí nghiệp đã tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng hệ thống công trình thủy lợi, tiến hành duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, máy

móc, tu bổ lưới chắn rác tại các trạm bơm; giải phóng dòng chảy được 520.000m² bèo bống, vật cản, 15 đàng đó vó bè các loại... Thường xuyên kiểm tra các vị phạm lấn chiếm, xây dựng trái phép trên hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra phát hiện 8 vụ vi phạm lấn chiếm, lập biên bản xử lý và yêu cầu tháo dỡ 3 vụ vi phạm; chỉ đạo nhân viên trực vận hành các cống dưới đất túc trực thường xuyên sẵn sàng ứng phó khi có mưa lớn xảy ra.

Với phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục hiệu quả”, những năm qua, công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Hưng Hà được các cấp, các ngành chú trọng thực hiện. Năm 2023, huyện Hưng Hà đã đầu tư kinh phí cải tạo xử lý cấp bách đề tá Trà Lý và kê lát mái xuyên lưu cầu Tinh Xuyên đoạn từ K2+900 đến K6+600; kê K2+165 đến K2+650 với tổng mức đầu tư trên 92 tỷ đồng; xử lý cấp bách kê Lão Khê, từ K0+00 đến K1+00 để hữu Lộ với tổng mức đầu tư trên 23 tỷ đồng, qua đó không để xảy ra các sự cố mất an toàn đề, kê, cống trong mùa mưa, lũ. Để tiếp tục chủ động ứng phó với mùa mưa, bão năm nay, ngoài việc huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình đề, kê, cống, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo

THANH THỤY



Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Hưng Hà huy động nhân viên giải phóng dòng chảy.

Từng bước giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai ở xã Nam Thăng

Xã Nam Thăng (Tiền Hải) là một trong những địa phương tồn tại nhiều vi phạm về đất đai, chủ yếu là các trường hợp xây dựng nhà xưởng, công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Trước thực trạng trên, UBND huyện Tiền Hải chỉ đạo xã Nam Thăng tập trung xây dựng kế hoạch giải quyết.

Những vi phạm nổi cộm

Những năm gần đây, trên địa bàn xã Nam Thăng xảy ra nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai. Trong đó, nổi cộm là 3 vụ việc vi phạm liên quan đến trường hợp ông Ngô Văn Khải (tại khu đất của Công ty TNHH Giày Gia Hưng, thôn Rưỡng Trục 1), trường hợp của ông Trần Quang Tuy tại khu đất gần cầu 8 tấn cũ và các vi phạm tại khu chuyển đổi tập trung của xã. Đây đều là những vụ việc vi phạm với diện tích vi phạm lớn.

Cụ thể, báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện nêu rõ trường hợp ông Ngô Văn Khải tự chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hơn 1.275m²; chuyển 486m² đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy

sản; chiếm hơn 414m² đất trồng lúa của UBND xã Nam Thăng xây dựng xưởng, nhà điều hành và một số công trình phụ trợ khác cho Công ty TNHH Giày Gia Hưng thuê hoạt động sản xuất gia công giày da. Hiện trạng khu đất của Công ty TNHH Giày Gia Hưng hiện nay gồm các công trình: 1 xưởng sản xuất hơn 816m², 1 nhà bảo vệ hơn 23m², 1 nhà điều hành 2 tầng hơn 40m², 1 lán để xe khung tôn hơn 275m², 1 trạm biến áp 30m², 1 ao khoảng 500m², diện tích còn lại làm sân, công tác và công trình phụ trợ.

Đối với trường hợp ông Trần Quang Tuy được UBND xã Nam Thăng cho thuê đất thuộc quỹ đất 5% công ích của xã với diện tích 19.500m² để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản kết hợp với trồng

cây. Tuy nhiên, ông Tuy không làm thủ tục thuê đất theo quy định. Về hiện trạng sử dụng đất, ông Tuy đang sử dụng tổng diện tích hơn 17.743m², gồm các hạng mục công trình: 4 ao nuôi trồng thủy sản có tổng diện tích hơn 12.267m², 1 nhà điều hành 2 tầng, diện tích sàn 69,5m², 3 nhà kho diện tích hơn 63m², diện tích còn lại gồm bờ ao, sân đường nội bộ và một số cây ăn quả. Thời điểm ông Tuy đầu tư các hạng mục công trình từ cuối năm 2019 và hoàn thành đầu năm 2020. Ngoài ra, tại khu chuyển đổi tập trung của xã, nhiều hộ xây dựng nhà vườn, công trình trái phép trên đất chuyển đổi thời kỳ trước năm 2010; từ năm 2020 - 2021 có 4 hộ trong vùng chuyển đổi xây dựng mới công trình nhà vườn lý trên nền đất cũ.

Theo ông Phan Đình Du, Chủ tịch UBND xã Nam Thăng: Để xây ra các vụ việc vi phạm pháp luật về đất đai thời gian qua có phần trách nhiệm của chính quyền địa phương. Đảng ủy, UBND xã đã họp kiểm điểm trách nhiệm với tập thể, cá nhân, rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc cán bộ, công chức trong việc thực hiện quản lý đất đai, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết, khắc phục những vi phạm trên.

Từng bước giải quyết

Trước thực trạng vi phạm pháp luật về đất đai tại xã Nam Thăng, ngày 15/4/2024, UBND huyện Tiền Hải có công văn chỉ đạo Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch khắc phục

các tồn tại, vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn xã; xem xét, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời, yêu cầu UBND xã Nam Thăng xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, xử lý vi phạm đối với khu đất của Công ty TNHH Giày Gia Hưng, khu đất của ông Trần Quang Tuy và tại khu chuyển đổi tập trung của xã. UBND huyện cũng giao các cơ quan chuyên môn căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn xã Nam Thăng xử lý vi phạm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân khắc phục vi phạm.

Bà Vũ Thị Hồng, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Phòng đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với UBND xã Nam Thăng, nghe UBND xã báo cáo kết quả xử lý, khắc phục các tồn tại, vi phạm theo chỉ đạo của UBND huyện; thống nhất, hướng dẫn UBND xã tiếp tục xử lý vi phạm, có kế hoạch, lộ trình khắc phục từng vụ việc vi phạm theo quy định. Tại các buổi làm việc đã đề xuất, thống nhất hướng xử lý liên quan đến các vụ vi phạm đất đai kể trên.

Thực hiện hướng dẫn của Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn

vị liên quan, trong tháng 4 và tháng 5, UBND xã Nam Thăng đã tiến hành làm việc với các hộ, doanh nghiệp có liên quan đến các vi phạm pháp luật về đất đai. Cụ thể ngày 24/4, xã tiến hành làm việc, yêu cầu ông Ngô Văn Khải thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Giày Gia Hưng dừng hoạt động sản xuất; tiếp tục thực hiện việc tháo dỡ các công trình vi phạm. UBND xã báo cáo UBND huyện ra quyết định xử phạt hành chính và buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai với ông Ngô Văn Khải. Riêng vi phạm của ông Trần Quang Tuy, UBND xã Nam Thăng yêu cầu chủ hộ vi phạm

này giữ nguyên hiện trạng đất không được xây dựng cơ sở mới công trình. Đồng thời, thông báo thời hạn thuê đất là đến ngày 5/11/2024. Sau khi hết thời hạn thuê đất yêu cầu gia đình ông Tuy có trách nhiệm tháo dỡ công trình, cây cối, san lấp mặt bằng ao nuôi cá, trả lại hiện trạng ban đầu đất công ích và bàn giao lại cho xã quản lý. Tại khu chuyển đổi tập trung, UBND xã đã mời toàn bộ 31 gia đình tại đây lên làm việc, thông báo cho các hộ giữ nguyên hiện trạng không được xây dựng bất cứ công trình nào trên đất chuyển đổi; tiếp tục báo cáo huyện hướng dẫn xử lý 4 hộ đã vi phạm cải tạo,

xây dựng công trình trong giai đoạn 2020 - 2022. Ông Phan Đình Du, Chủ tịch UBND xã Nam Thăng cho biết: UBND xã đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng của huyện giải quyết các tồn tại, vi phạm về đất đai trên địa bàn. Tuy nhiên, với tính chất, mức độ vi phạm hiện nay, để giải quyết triệt để cần có thời gian, lộ trình, kế hoạch giải quyết từng vụ việc. Bên cạnh sự vào cuộc tích cực hướng dẫn, đôn đốc các ngành, đơn vị chuyên môn của huyện, sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, rất cần tinh thần tự giác chấp hành của người dân.

TRẦN TUẤN



Hộ dân xây dựng nhà vườn tại khu chuyển đổi tập trung xã Nam Thăng.